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              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร  เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 
2 ประจําป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -เรื่องการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนน 

เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนการ 
สรางการรับรูและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดทําประกาศ       
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงขอประชาสัมพันธเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของตอบแบบ
รับฟงความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยเปดรับ
ฟงความคิดเห็นตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผาน
ทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ครบั    

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมฯหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   งดออกเสียง  

1  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ทองถิ่น        
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ขอที่ 50 เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม 
และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็น ย่ืนตอ
ประธานสภาทองถ่ิน บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอหนังสือตอประธานสภา 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565  และทางสภาอบต.เขาขาว ไดสงสําเนา   ให
สมาชิกสภา อบต.เขาขาว ทกุทานทราบแลว ขอเขาสูวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

   เชิญ คณุสุทัศน  ยิ้มนอย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงครับ 
นายสุทัศน ยิ้มนอย        เรียนประธานสภา รองประธานสภา ทานนายก รองนายก และสมาชิกทุกทาน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กระผม นายสุทัศน  ยิ้มนอย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอชี้แจงรายละเอียด 
                               การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
                               ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
                               พ.ศ. 2554 ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวเสร็จ จะตอง 

          รายงานบันทึกความเห็นใหกับประธานสภา และประธานสภาตองสงรายงานนั้นใหแก 
          สมาชิกสภาพิจารณาในวาระที่สอง  
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    จากการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ไดมีมติเลือก    
   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  ในคราวการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม  2565  และไดกําหนดระยะเวลาให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ได
เสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566  ตั้งแตวันที่ 12,13,14 สิงหาคม  2565 ในเวลา 08.30 –  16.30 น. 
ของทุกวันปรากฏวาในวันดังกลาว ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ยื่นเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตอยางใด และคณะกรรม 
การแปรญัตติไดรวมพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยละเอียดแลวคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบใหยืนตามราง
เดิม  แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
ไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด 

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทาน ขอใหที่ประชุมชวยพิจารณาวาเห็นดวยกับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม มีทานใดจะอภิปรายซักถามหรือมีความเห็น
แตกตางจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ หากไมมี จะขอมติตอที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ     
ไมมี  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ             กอนลงมติตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
                              กระผมขอใหเลขานุการสภา นับองคประชุมมีจํานวนสมาชิกเขาประชมุก่ีทาน   
นายสมคดิ  เลิศวิเชียร    มีสมาชิกเขาประชุม  7  ทาน   
เลขานุการสภา อบต.เขาขาว 

3.2  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณพ.ศ. 2566 (วาระที่สาม ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ              ตอไปเขาวาระที่  3  ขั้นลงมติ    
                               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
                               2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 3  ขอท่ี 52 การพิจารณา 

รางขอบัญญัติในวาระที่ 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ
ใหมกีารอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

                               ตอไปในการประชุมตามวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  สมาชิกสภาฯทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 หรือไม ขอเชิญยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
6 เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสยีง  1  เสียง 
3.3 เรื่องพิจารณาขอรับความเห็นชอบเขารวมดําเนินงานกับเทศบาลนครตรัง 
โครงการศึกษาออกแบบการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟา 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาขอรับความเห็นชอบเขารวมดําเนินงานกับเทศบาลนครตรัง โครงการศึกษา
ออกแบบการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟา 

นายเชี่ยว  เสนี เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว และผูเขารวม 
นายก อบต.เขาขาว ประชุมทุกทาน ดวยเทศบาลนครตรังจะจัดทําโครงการศึกษาออกแบบการแปรรูป

ขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟา โดยความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ 
กอสรางโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยดวยเทคโนโลยีเตาเผาและแปรรูปเปนพลังงาน
ไฟฟา กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว มี
ความประสงคเขารวมดําเนินงานในการกําจัดขยะมูลฝอยกับโครงการดังกลาวดวย 
ซึ่งการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพ้ืนที่ของราชการสวนทองถ่ินใดให
เปนหนาที่และอํานาจของราชการสวนทองถ่ินน้ัน หรือราชการสวนทองถ่ินจะ
มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมทั้งองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับราชการสวนทองถ่ินก็ได ตาม 
มาตรา34/1 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว ไดลงนามเขารวมดําเนินงานในการกําจัดขยะมูลฝอยกับ
โครงการดังกลาวดวย รายละเอียดตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ความรวมมือใน
การจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง เขารวมโครงการ
แปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟา โดยวิธีการเผา ระหวางเทศบาลนครตรัง 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดตรัง เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2565  
ในสวนรายละเอียดอื่น ๆ ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน พิจารณาตรวจสอบจาก
เอกสารซึ่งไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวครับ 

ประธานสภาฯ นายก อบต.เขาขาว ก็ไดชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอรับความเห็นชอบเขารวม
ดําเนินงานกับเทศบาลนครตรัง โครงการศึกษาออกแบบการแปรรูปขยะมูลฝอย
ชุมชนเปนพลังงานไฟฟา เรียบรอยแลว  ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี กระผมจะขอมติตอที่ประชุมสภาฯ 
วาเห็นชอบเขารวมดําเนินงานกับเทศบาลนครตรัง โครงการศึกษาออกแบบการแปร
รูปขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟา หรือไม สมาชิกสภาฯ ทานใดมีมติเห็นชอบ 
ขอใหยกมือขึ้นครับ    

มติที่ประชุม เห็นชอบเขารวมดําเนินงานกับเทศบาลนครตรัง โครงการศึกษาออกแบบการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา 6 เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็ไดผานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เขาขาว เปนที่เรียบรอยแลว        
มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเร่ืองที่จะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก
หรือไม  
 
 

        /นายเชี่ยว... 
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นายเชี่ยว  เสนี เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ตองขอขอบคณุทุกทานที่ 
นายก อบต.เขาขาว ไดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ืองงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระผมคิดวาแมเงินงบประมาณในป พ.ศ.  
 2566 จะมีจํานวนจํากัด เมื่อเทียบกับภารกิจตาง ๆ ของ อบต. แตก็จะสามารถ

ดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวไดอยางครบถวน ตองขอขอบคุณทุก
ทานอีกคร้ัง         

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือมีเร่ืองที่จะปรึกษาหารอือีกหรือไม หาก
ไมมี กระผมจะขอปดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้  

        

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
 

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ       

 

(ลงชื่อ)       วิสุทธ์ิ  แกวเนิน    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธิ  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

      
 
 
 

          
         

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


